



โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/นโยบายเศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 29 สิงหาคม 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5683

หน้า: A5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 30.31 Ad Value: 27,279

PRValue (x3): 81,837

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เร่งพลังงานรายงานผลสอบทุจริตกองทุนอนุรักษ์5ก.ย.นี้

เร่งพลังงานรายงานผลสอบ ทุจริตกองทุนอนุรักษ์5ก.ย.นี้

โพสต์ทูเดย์ - “พล.อ.ประจิน” สั่งพลังงานตั้งกรรมการสอบใช้เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ชี้เดินรายงานผลวันที่ 5 ก.ย.นี้

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริหารและการใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หลังจากที่นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้เสนอรายชื่อต่อ พล.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เห็นชอบแล้ว

ทั้งนี้ หนังสือคำสั่งดังกล่าว ระบุเกี่ยวกับกรณีการบริหารและใช้เงินกองทุนจาก

กองทุนอนุรักษ์ฯ มีการบิดเบือน ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น พล.อ.ประจิน ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนอนุรักษ์ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.นันทิกา ทังสุพานิช รองปลัดกระทรวงพลังงาน ประธาน 2.นายสุรศักดิ์ ศรีรัตน์ ตรีตระกูล ผู้ตรวจการอัยการ กรรมการ 3. พล.ต.ต.บรรทพ สุขคนธมาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระดับสูง สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี กรรมการ 4.พ.ต.อ.ประเวทย์ มูลประมุข ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดยุติธรรม กรรมการ 5.นายวีรชัย เพชรร่วง ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กรรมการ 6.น.ส.รุจิรา ญาณะเหล็ก นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการและ

เลขานุการ 7.นายธรรมรงค์ชัย วงษ์สวัสดิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ และรายงานผลตรวจสอบพร้อมความเห็นที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ 5 ก.ย.นี้

นายธรรมยศ ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้คัดกรองโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยต้องกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ยึดตามยุทธศาสตร์ จากการประหยัดพลังงาน และลงความคิดเห็นในแต่ละโครงการ เพื่อนำเสนอให้ทันการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ที่มี รมว.พลังงาน เป็นประธาน ในวันที่ 3 ก.ย.นี้ ■